

Source : ข่าวสด

Date : 25 ม.ค. 2561 Page : 1,7,12

No: 61028167

# ฟ้องเพื่ออีก 9 ข้อหา 'ศาล' ให้ ประกัน-ห้ามไปนอก

**พร้อมแกนนำ 9 คน** เทพเทือกและพวก  
**ฐานกบฏ-ก่อการร้าย** รวม 9 คน เข้าพบ  
**รวมทั้ง ขวางเลือกตั้ง** อัยการ สั่งฟ้อง 9  
**อีก 34 กบปส.ขอเลื่อน** ข้อหาหนัก ทั้งกบฏ  
**นัดทราฟพยาน 19 มี.ค.** และก่อการร้าย ขวาง  
เลือกตั้งด้วย อัยการ  
บรรยาย □อ่านต่อหน้า 7

## ● ฟ้องเทือก □ ต่อจากหน้า 1

ฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์กรรมสิทธิ์รัฐธรรมนูญ  
ตั้งองค์กร คดีคนเป็นรัฐธรรมนูญ ไล่นายกฯ  
จัดขบวนการเลือกตั้ง ตั้งกองกำลังติดอาวุธ ไล่ล่า  
ปิดสถานที่ราชการ-เอกชน จัดดาวนำกรุงเทพฯ  
ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ต สร้างความเสียหายนับ  
พันล้านบาท พร้อมนำตรวจพยานหลักฐาน 19  
มี.ค. รื้อมีให้ปะกันตำรวจ 6 แสน แต่ที่ ม  
เดินทางออกนอกประเทศ พร้อมตั้งเงื่อนไข  
ดำเนินคดีรวดเร็ว ไม่ประวิงเวลา เจ้าตัวระบุยัง  
ภาคภูมิใจ อ้างต่อสู้เพื่อชาติ ขณะที่อีก 34  
กบปส.ที่ไม่มารายงานตัว นักใหม่ 14 มี.ค.นี้

### ■ เทือก-9 กบปส.พบอัยการ

จากกรณีสำนักงานอัยการคดีพิเศษมีคำสั่ง  
เรียกผู้ต้องหาในสำนวนคดีพิเศษที่ 261/2556  
หรือคดีร่วมกันเป็นกบฏในการชุมนุมของกลุ่ม  
กบปส. ตั้งแต่ปลายปี 2556 ถึงปี 2557 ที่มีนาย  
สุเทพ เทือกสุบรรณ กับพวกรวม 53 คน เป็น  
ผู้ต้องหาหมายรายงานตัวและฟังคำสั่งคดี ในวันที่  
24 ม.ค.นี้

เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 24 ม.ค. ที่  
สำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) ถนนรัชดาภิเษก  
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตเลขาธิการมูลนิธิ  
กบปส. อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปไตย  
ผู้ต้องหาที่ 1 พร้อมแกนนำ กบปส. ซึ่งเป็นอดีต  
ส.ส.ปชป. ได้แก่ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย  
ผู้ต้องหาที่ 2 นายชุมพล จุลใส ผู้ต้องหาที่ 3  
นายพุทธพงษ์ ปุณณกันต์ ผู้ต้องหาที่ 4 นาย  
อิสสระ สมชัย ผู้ต้องหาที่ 5 นายวิทยา แก้ว  
ภราดัย ผู้ต้องหาที่ 6 นายถาวร เสนเนียม  
ผู้ต้องหาที่ 7 นายฉัตรพล ทิปสุวรรณ ผู้ต้องหา  
ที่ 8 และนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ผู้ต้องหาที่ 9  
เดินทางมาเข้าพบอัยการ ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม  
บอกมือหักทาบ

โดยนายสุเทพกล่าวว่า เชื่อว่าอัยการสั่งฟ้อง  
แน่นอน พร้อมรับสภาพเป็นจำเลยตาม  
กระบวนการยุติธรรม พวกคนมากันครบไม่หนี  
ไปไหน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ เวลา 08.20  
น. นายอิสสระ 1 ในผู้ต้องหา กล่าวว่าก่อนหน้า  
นี้มีแกนนำ กบปส.ถูกสั่งฟ้องแล้ว 4 ราย คือ  
1.นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ นักวิชาการด้าน  
รัฐศาสตร์ 2.นายเสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการ  
ด้านสื่อมวลชน 3.นายสกลสิทธิ์ ภัททิยกุล อดีต  
ส.ส.ทท. พรรคประชาธิปัตย์ 4.นายสนธิญาณ  
ชื่นชูชัย ในธรรม ผู้บริหารสื่อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศโดยรอบ  
อาคารสำนักงาน อสส.เป็นไปด้วยความ  
เรียบร้อย ไม่มีผู้ชุมนุมกลุ่ม กบปส.มาให้กำลังใจ  
แกนนำ

ต่อมาเวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่อัยการ  
นำตัวนายสุเทพ พร้อมแกนนำกบปส. รวม  
9 คน เดินทางมายังศาลอาญา รัชดาฯ โดยนำ  
ตัวไปควบคุมที่ห้องขัง เพื่อถ่ายรูปทำประวัติ  
พร้อมรอศาลออกนั่งบัลลังก์เพื่อสอบคำให้การ  
ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวก  
อย่างใกล้ชิดตลอดทางเดินมาศาลอาญา ซึ่งนาย  
สุเทพบิเสกน้ำอิมแย้ม และบอกมือหักทาบให้  
ถือมาลชนที่เฝ้ารอติดตามสถานการณ์

### ■ สั่งฟ้องกบฏ-ก่อการร้าย

นายประยุทธ์ เพชรคุณ รองโฆษก  
สำนักงาน อสส. กล่าวภายหลังแกนนำ  
กบปส.เข้าฟังคำสั่งทางคดี ที่สำนักงาน อสส.  
ว่าคดีนี้เป็นคดีพิเศษ ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
(ดีเอสไอ) รับไว้ดำเนินคดี และส่งสำนวนให้  
อัยการตั้งแต่ปี 2557 โดยมีผู้ต้องหา 58 คน  
ขณะนั้นนายพันศักดิ์ พูนสุข เป็นอธิบดี  
อัยการฝ่ายคดีพิเศษ มีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง 1  
ราย คือ นายพิจารณ์ สุขภารังมิ อาจารย์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และแยกฟ้องไป 4  
คน คือนายเสรี นายสมบัติ นายสนธิญาณ และ  
นายสกลสิทธิ์ โดยอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องต่อ  
ศาลตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.2557

นายประยุทธ์กล่าวว่า วันนี้อัยการนัด  
ผู้ต้องหา 43 คนมาฟังคำสั่ง มีผู้ต้องหา 9 คน  
เดินทางมา อัยการมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา  
ทั้ง 9 คน ในความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏ,  
ยุบหรือจัดให้เกิดการร่วมกันหยุดงานร่วมกัน  
ปิดงานจกจ้าง, กระทำให้ปรากฏแก่ประชาชน  
ด้วยวาจา หนังสือหรือวิธีอื่นใด อันมิใช่เป็นการ  
กระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ  
หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดย  
สุจริต เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย  
แผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้กำลังข่มขืนใจหรือ  
ใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อให้เกิดความปั่นป่วน  
หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาด  
ที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร  
หรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมาย  
แผ่นดิน, อั้งยี่, ช่องโจร, มั่วสุมกันตั้งแต่สิบคน  
ขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้าย หรือกระทำการ  
อย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้าน  
เมืองผู้กระทำความผิดหนึ่งคนใดมีอาวุธ เป็นหัวหน้า  
หรือผู้มีหน้าที่สั่งการ และเมื่อเจ้าพนักงาน  
สั่งผู้ที่มีอาวุธให้เลิกไปแล้วไม่เลิก, บุกรุก โดย  
ใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลัง  
ประทุษร้าย โดยมีอาวุธหรือโดยร่วมกระทำ  
ความผิดด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปหรือใน  
เวลากลางคืน และร่วมกันกระทำการโดย  
ไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อไม่ให้  
ผู้เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวางหรือ

หน่วงหนี้ยาวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่  
เลือกตั้งหรือเข้าไป ณ ที่ลงคะแนนเลือกตั้ง  
รวม 8 ข้อหา

ส่วนนายสุเทพ และนายชุมพล อัยการสั่ง  
ฟ้องในข้อหาพร้อมกันก่อการร้ายด้วย รวมเป็น  
9 ข้อหา

นายชวเตพพงษ์ จิวพันธ์ รองอธิบดีอัยการ  
สำนักงานคดีพิเศษ ระบุว่า ยังมีผู้ต้องหาที่  
เหลืออีก 34 คน ที่ส่งหมายและคำร้องมาขอ  
เลื่อนฟังคำสั่งออกไปก่อน ซึ่งขณะนี้อัยการ  
อยู่ระหว่างพิจารณาเหตุผลและความจำเป็น  
เป็นรายบุคคลว่ามีเหตุผลสมควรให้เลื่อน  
หรือไม่ โดยจะมีคำสั่งภายในเวลาราชการ  
16.30 น. ว่าจะอนุญาตให้เลื่อนทั้งหมดหรือไม่

ต่อมาเวลา 10.45 น. ที่ศาลอาญา ถนน  
รัชดาภิเษก พนักงานอัยการคดีพิเศษ 4 ได้เป็น  
โจทก์ยื่นฟ้องนายสุเทพ และพวก 9 คน

### ■ แฉพฤติกรรมล้มล้างรธน.

โดยบรรยายพฤติการณ์สรุปว่า เมื่อระหว่าง  
วันที่ 23 พ.ย.2556 ถึง 1 พ.ค.2557 ทั้งเวลา  
กลางวันและกลางคืน จำนวนทั้ง 9 ร่วมสมคบ  
กันเป็นอั้งยี่ ช่องโจร โดยเข้าเป็นสมาชิก  
หัวหน้าผู้มีตำแหน่งสั่งการของคณะบุคคล  
ร่วมกัน โดยแบ่งหน้าที่กันทำความผิดต่อความ  
มั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักรฐานเป็น  
กบฏ เพื่อล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ  
อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร อำนาจ  
ตุลาการ ระหว่างที่น.ส.ยี่ลักษณ์ ชินวัตร  
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  
ซึ่งระหว่างนั้นมีกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมือง  
เคลื่อนไหวคัดค้านหลายกลุ่ม

กระทั่งวันที่ 29 พ.ย. 56 กลุ่มบุคคล  
ดังกล่าวจัดตั้งเป็นคณะบุคคลที่ปกปิดวิธิดำเนิน

การโดยใช้ชื่อว่า “คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” หรือ กปปส. โดยมีนายสุเทพ จำเลยที่ 1 ประกาศตัวเป็นเลขาธิการ

ส่วนจำเลยที่ 2-9 ร่วมเป็นสมาชิกและกรรมการผู้ริเริ่มให้ตั้งการ โดยขณะนั้นร่วมกันโดยมีขอบข่ายกฎหมายในการร่วมกันปลุกระดม ชักชวน ให้ประชาชนทั่วราชอาณาจักรเข้าร่วมการชุมนุมและร่วมกิจกรรมในการก่อความไม่สงบโดยมุ่งหมายที่จะจับได้รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้พ้นจากตำแหน่ง รวมทั้งคัดค้านและขัดขวางการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อไม่ให้มีผู้นำกรัฐมนตรีและ กรม. ชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศตามวิถีทางรัฐธรรมนูญ

โดยจำเลยที่ 9 และคณะบุคคลดังกล่าวได้ออกประกาศให้รัฐบาลหยุดปฏิบัติหน้าที่และให้ข้าราชการระดับสูงเข้ารายงานตัวต่อ กปปส. จากนั้น กปปส.จะออกคำสั่งแต่งตั้งคณะบุคคลเข้ามาใช้อำนาจบริหารประเทศแทน

การกระทำให้บรรดาคณะบุคคลดังกล่าว จำเลยที่ 9 และพวกแบ่งหน้าที่กันทำ คือการปราศรัยชักชวนประชาชนให้เข้าร่วมหรือออกมาจับได้รัฐบาล อีกส่วนหนึ่งทำหน้าที่เป็นกองกำลังทั้งที่มีและไม่มีอาวุธ บุกรุกเข้าไปยึดสถานที่ราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้กำลังขัดขวางต่อสู้ทำร้ายร่างกายและขู่ว่าจะใช้กำลังกระทำต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รักษาอาคารสถานที่ราชการและประชาชน ขณะเดียวกันรวบรวมจัดหาชายฉกรรจ์จำนวนหนึ่งมาเป็นกองกำลังโดยเรียกว่า “นักรบศรีวิชัย, นักรบคณาจารย์, กลุ่มกระเบนธง”

### ๓ คั้งกองกำลังไล่ล่าอดีตนายกฯ

โดยเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 57 ได้มีการระดมกำลังโดยประกาศรับสมัครชายฉกรรจ์ 500 คนเพื่อไล่ล่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ นายกฯ และรัฐมนตรีอื่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการกบฏ โดยจะบีบบังคับให้นายกฯ และรัฐมนตรีนำหยุดปฏิบัติหน้าที่และให้พ้นจากตำแหน่ง จากนั้นจะตั้งสภาประชาชนขึ้นพิชิตอาชญาพิพากษาลงโทษและริบทรัพย์สิน

นอกจากนี้พวกจำเลยได้ยุยงชักชวนให้ธุรกิจเอกชน, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนร่วมกันหยุดปฏิบัติงาน ปิดงานไม่ยอมค้าขาย ชะลอและงดการถ่ายภาษีให้รัฐบาล พร้อมทั้งให้บุกรุกเข้าไปยังสถานที่ราชการ สถานที่เอกชน รัฐวิสาหกิจ และศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งการกระทำนั้นได้เผยแพร่ให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วราชอาณาจักรผ่านการกล่าวปราศรัย ที่ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์หลายแห่ง และจัดให้มีการชุมนุมใหญ่ของประชาชนที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อ.ราชดำเนิน และบริเวณใกล้เคียง

กระทั่งมีการขยายและยกระดับการชุมนุมด้วยการนำประชาชนเดินขบวน เคลื่อนย้ายด้วยยานพาหนะหลายชนิดไปปิดล้อม บุกรุกเข้าไปในอสัหากรมทรัพย์ของผู้อื่น รวมทั้งตัดระบบไฟฟ้า น้ำประปาในทำเนียบรัฐบาล กระทรวงการคลัง สำนักงานประมง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงพลังงาน ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ สำนักงานตำรวจ

แห่งชาติ (ตร.ว) สำนักงานเขตหลักสี่ ศูนย์ข่าวรวมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง และรัฐวิสาหกิจรวมทั้งเอกชนที่สำคัญหลายแห่ง เช่น อาคารเอ็มเนลิก คอมเพล็กซ์ ทีวีดาวดึงส์สิต ซึ่งหลังจากบุกรุกเข้าไปในสถานที่ต่างๆ หลายแห่งแล้วพวกจำเลยร่วมกันใช้กำลังประทุษร้ายด้วยการใช้ก้อนหิน, ขวดแก้ว, ไม้ท่อน, หนังสติ๊ก, กระสุนหัวนอค, ระเบิดเพลิง ประทัดยักษ์, ระเบิดบังบอง, อาวุธปืนสั้น-ปืนยาว มีคริปถ่ายแหลม เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งรักษาความสงบเรียบร้อยได้รับอันตรายและเสียชีวิตหลายราย

และตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค.-2 มี.ค. 57 จำเลยกับพวกยังได้ปิด กทม. หรือ Bangkok Shutdown รวม 7 จุด โดยตั้งเวทีปราศรัย ปิดกั้นการจราจรสาธารณะ ประกอบด้วยเวทีแจ้งวัฒนะ, หัวแยกลาดพร้าว, อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, แยกปทุมวัน, แยกราชประสงค์, สวนลุมพินี และแยกอภิบาล โดยมีภรรยา แท่งปูน, ผืนคอนกรีต, รั้วลวดหนาม และขางรถยนต์วางเป็นเครื่องกีดขวาง แม้ว่าในช่วงการประกาศการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 จำเลยกับพวกยังให้มีการชุมนุมปิดล้อมหน่วยรับสมัครและหน่วยเลือกตั้งใน กทม. และต่างจังหวัดหลายแห่งเพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. แล้ววันที่ 5 เม.ย. 57 ยังได้ร่วมกันประกาศว่ากลุ่ม กปปส.จะเข้าใช้อำนาจจับได้ และประกาศตัวเป็นรัฐชาติปดีย์ที่จะออกคำสั่งแต่งตั้งนายกฯ และ กรม.

## ● ฟ้องเทือก ๒ ต่อจากหน้า 7

### ■ ศาลให้ประกัน-ห้ามไปนอก

นอกจากนี้ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ย.56 นายสุเทพ พลภาธิการ กปปส. และนายชุมพล เกนนำ กปปส. จำเลยที่ 1 และ 3 ยังร่วมกันก่อการร้าย โดยทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบโทรคมนาคมและโครงสร้างเศรษฐกิจปีแปดปีแปดเศษขณะนี้ เช่น เครื่องควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าหลักและไฟฟ้าสำรองของ บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท. รวมทั้งระบบเคเบิลทีวีขนาดใหญ่ของประเทศไม่สามารถใช้งานได้เป็นเวลาหลายชั่วโมง ทำให้เกิดความเสียหายนับพันล้านบาท เหตุเกิดในพื้นที่ กทม. และ จ.นนทบุรี, จ.เพชรบุรี, จ.พังงา, จ.ชุมพร, จ.นครศรีธรรมราช, จ.ยะลา หลายแห่งเกี่ยวพันกัน โดยจำเลยที่ 1-4, จำเลยที่ 7-9 เข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนดีเอสไอเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 57, จำเลยที่ 5 เข้ามอบตัวที่ 28 พ.ค. 57 และจำเลยที่ 6 เข้ามอบตัววันที่ 27 พ.ค. 57 ชั้นสอบสวนจำเลยทั้ง 9 ให้การปฏิเสธ ซึ่งหากจำเลยยื่นขอปล่อยชั่วคราวอัยการก็ขอให้อยู่ในดุลพินิจของศาล

โดยท้ายฟ้องอัยการ โจทก์ยังขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของจำเลยทั้งเก้า ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งส.ว. พ.ศ.2550 ด้วย

ทั้งนี้ ศาลได้ประทับรับคำฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขคำ อ.247/2561 และสอบคำให้การเบื้องต้นแล้วจำเลยให้การปฏิเสธ โดยนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 19 มี.ค.นี้ เวลา 09.00น. ขณะที่จำเลยทั้งเก้าได้นัดคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นกรรมธรรม์ประกันอิสรภาพ บจก.วิริยะประกันภัย เพื่อขอปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดี รายละเอียด 800,000 บาท

ต่อมาศาลพิจารณาคำร้องแล้ว อนุญาตให้จำเลยทั้ง 9 ประกันตัวไป โดยตราประกันคนละ 600,000 บาท และกำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยทั้งหมดออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล

ทั้งนี้ ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้มีจำเลยจำนวนมากเพื่อให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปโดยปราศจากอุปสรรค จึงเห็นสมควรกำหนดเงื่อนไขกับจำเลย ซึ่งได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณา ดังนี้ 1.ให้จำเลยดำเนินการแต่งตั้งทนายความเป็นที่เรียบร้อยก่อน หรือในวันนัดพร้อมเพื่อประชุมคดี ตรวจพยานหลักฐาน

2.กำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์-จำเลย

ให้อัยการนัดหมายศาลเป็นหลักฐาน หากทนายความจัดขบวนคดีหรือเจ็บป่วย ก็ให้จำเลยแต่งตั้งทนายความคนใหม่ ศาลจะไม่ให้อุญาตให้เลื่อนคดีเพราะเหตุขัดข้องเรื่องทนายความ และศาลจะถือว่าเป็นพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางประวิงคดีอันเป็นอุปสรรคแก่การดำเนินคดีในศาลที่ศาลจะถือว่าสิ่งต่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับการสั่งปล่อยชั่วคราว

### ■ อีก 34 คน-นัดใหม่ 14 มี.ค.

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับ กปปส.อีก 34 ที่ไม่มีรายชื่อคนตัว คณะทำงานอัยการที่มีนายชาติพงษ์ จีระพันธุ์ รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำงานคดี กปปส. ร่วมพิจารณาแล้วเห็นว่าจะต้องให้ผู้ต้องหายื่นเอกสารมาแสดงเพิ่มเติมชี้แจงเหตุจำเป็นก่อนจึงให้ผู้ต้องหาทั้งหมด ต้องยื่นเอกสารเข้ามาเพิ่มโดยไม่ล่าช้า อัยการจะพิจารณาแล้วนัดให้มารายงานตัวเพื่อส่งคดีกับคดีที่ศาลอาญานัดพร้อม 9 เกนนำ กปปส. ในวันที่ 19 มี.ค.นี้ ที่ฟ้องไปแล้ว เพราะคดีเนื้อหาเดียวกัน พยานหลักฐานก็เหมือนกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทั่งสิ้นสุดเวลาราชการ 16.30 น. ไม่ปรากฏว่าเกนนำหรือ กปปส. 34 คน จะมาพบอัยการเพื่อฟังคำสั่งอัยการนัดให้มารายงานตัวเพื่อฟังคำสั่งในวันที่ 14 มี.ค.นี้ ส่วนที่ยังต้องรอเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมก็ให้เร่งดำเนินการ เพื่อให้ทันนัดรายงานตัวได้พร้อมกันทั้งหมด

นายวิญญูติ ชาตินนตรี เลขานุการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิเสรีภาพ (สกสส.) กล่าวภายหลังอัยการสำนักงานคดีพิเศษ 4 ยื่นฟ้อง 9 เกนนำ กปปส.ต่อศาลอาญาคือ คนได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่าวันนี้ผู้ต้องหาที่เหลือ 34 คน ที่ขอเลื่อนมาพบพนักงานอัยการ มีหลักฐานประกอบการเลื่อนมาขี้นว่าคดีจู่จะเพียง 12 คน ที่เหลือ 22 คนขอเลื่อนโดยไม่มีหลักฐานหรือเหตุอันสมควร จึงขอเรียกร้องให้อัยการเร่งพิจารณาตรวจสอบเหตุที่ทั้ง 22 คนไม่มาตามนัดนั้นมีเหตุผลใด และต้องแสดงหลักฐานต่ออัยการ เพราะที่ผ่านมาดีเอสไอและอัยการเคยนำเหตุไม่ให้เลื่อนนัดไปขอศาลอาญาออกหมายจับกับบุคคลอื่นมาแล้ว

ต่อมาเวลา 15.45 น. ภายหลังได้ประกัน นายสุเทพกล่าวว่า คคลงกับพวก 9 คนว่าจะเข้ามามอบตัว ถ้าถูกลงโทษก็พร้อมมอบตัวประกาศว่าไม่ประวิงคดีเป็นอันขาด ต้องการเร่งรัดให้ได้สวนสืบพยานโจทก์โดยเร็วที่สุด เพราะเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โคนดำเนินคดีเป็นเรื่องที่ตนคิดไว้ก่อนแล้ว เพราะการต่อสู้ครั้งนี้รู้อยู่แล้วว่าไม่มี

อะไรได้เปรียบ อาจจะถูกถ่วงไว้ หรือถูกตั้งข้อหา วันนี้นำพยานภาคภูมิมาให้ใช้เป็นกำลังต่อสู้เพื่อชาติ

### ■ เปิดชื่อ 58 ผู้ต้องหา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมด 58 คน โดยอัยการสั่งฟ้องในวันที่ 43 ราย แยกเป็น 38 รายที่เป็นเกนนำ และ 5 รายในฐานะสมาชิกสมทบ ประกอบด้วย 9 นายที่กฟ้องคดีฟ้องในวันที่ 1 โดย 34 รายที่ยื่นเอกสารขอเลื่อนประกอบด้วย 1.นางอัญชลี ไพรีรักย์ 2.นายนิติธร กัมพลือ 3.นายอุทัย ขอมคัมภ์ 4.ร.ล. เขมดิน เติสมุขย์ 5.พ.อ.ปวีณา เอี่ยมสุพรรณ 6.นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ 7.นายยศศักดิ์ โกเศยสถานนท์ 8.นายสุภาวัฒน์ สุวิชะพานิชย์ 9.น.ส.จิตรภัสร์ กฤดากร 10.นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง 11.นายถนอม อ่อนเกตุพล 12.พล.อ.ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์ 13.นายสุริยาส กตะศิลา 14.นายอมร อมรรัตนาพันธ์ หรือ รัชต์ชยุตม์ ศิริโยธินภักดี 15.นายสมศักดิ์ โกศัยสุข 16.พระสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือ พุทธะอิสระ 17.นายสาธิต เซกัล 18.นายกิตติชัย ไสสะอาด 19.นายคมสัน ทองศิริ 20.นายพิเชษฐ พัฒนโชติ

21.นายมันแมน กะการดี 22.นายประกอบกิจ อินทร์ทอง 23.นายนิสเซอร์ ยีหะมะ 24.นายพานสุวรรณ ณ แก้ว 25.นายสุริยันต์ ทองหนูเอียด 26.น.ส.รังสิมา รอดศรีคม 27.นางทพช ธิปสุวรรณ 28.พล.อ.ท.วัชร กุทธาคณี 29. พล.ร.อ.ชัย สุวรรณภาพ 30.นายแก้วสรรอดิโพธิ์ 31.นายกิตติศักดิ์ ปรักดี 32.นายไพบูลย์ นิตติตะวัน 33.นายพิภพ ธงไชย และ 34.นายอดวิล เปลียนศรี

ส่วนอีก 7 คนที่ดีเอสไอแยกสำนวนไปแต่ยังไม่ส่งให้อัยการแล้วหรือยัง ประกอบด้วย 1.นายทศพล เฟ็งสืบ 2.นายบุญยอด สุขถิ่นไทย 3.นายสาธิต บิตุตะชะ 4.นายของอาจ กล้ามไพบูลย์ กลุ่มอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 5.นายชาญวิทย์ วิภูศิริ 6.นายพิชิต ไชยมงคล และ 7.นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ

ส่วนผู้ต้องหาอีก 3 คนยังไม่ได้ส่งสำนวนให้อัยการ นอกจากนี้ยื่นฟ้องไปแล้ว 4 รายคือ นายสมบัติ ช่างธัญวงศ์ นายเสรี วงษ์มณฑา นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม และนายสกลธี ภัททิยกุล และสั่งไม่ฟ้อง 1 ราย



🏠 ได้ประกัน - นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ต้องหาคดีกบฏ-ก่อการร้าย พร้อมแกนนำ กปปส.อีก 8 คน เดินออกจากศาลอาญา หลังได้ประกันตัว ในคดีที่อัยการสั่งฟ้องความผิดช่วงชุมนุมเม้านกหวีดปี 2556-2557 หลายข้อหา เมื่อวันที่ 24 ม.ค.